



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

### การแสดงถ้อยแถลงของ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ในมติการคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ ในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม

เรียน ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ และสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกท่าน

กระผม นายแพทย์นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมาในนามเครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ขอร่วมกล่าวถ้อยแถลงเพื่อการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติในระเบียบวาระที่ ๒ “การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม” ดังนี้ สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้พิจารณารายงานเรื่อง การคุ้มครองการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะในภาวะวิกฤตอย่างเป็นธรรม พบว่า จากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงระบบบริการรักษาพยาบาลของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล เกิดวิกฤตผู้ป่วยเคลื่อนย้ายกลับมารักษาตัวที่ภูมิลำเนา เนื่องจากหน่วยบริการสาธารณสุขไม่มีเตียงรองรับผู้ป่วยเข้ารับการรักษา อีกทั้งบุคลากรทางการแพทย์ ยาและเวชภัณฑ์ ไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วย จากปรากฏการณ์การเคลื่อนย้ายของกลุ่ม ผู้ป่วยโรคโควิด-๑๙ ดังกล่าว ส่งผลให้ประชาชนจังหวัดนครราชสีมา มีความเสี่ยงต่อติดเชื้อในกลุ่มประชากรเฉพาะ ผู้สูงอายุติดเตียง บุคคลในครอบครัวพระสงฆ์ ในชุมชนซึ่งสอดคล้องกับรายงานฉบับที่ ๒ มติข้อ ๒ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ ที่ทำให้เกิดการเข้าถึงบริการสุขภาพของกลุ่มประชากรเฉพาะ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย การแพร่ระบาด และสามารถให้บริการได้โดยไม่หยุดชะงัก โดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มประชากรเฉพาะ ให้สอดคล้องกับวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนพัฒนาศักยภาพองค์กรและเครือข่ายของกลุ่มประชากรเฉพาะ ให้มีความสามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพในกลุ่มของตนเองในภาวะวิกฤตที่ผ่านมา สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา เป็นองค์กรกลางในการสานพลังประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาสู้ภัยโควิด-๑๙ โดยนายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ประธานเครือข่ายสานพลังประชาชนสู้ภัยโควิด-๑๙ ร่วมกับศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ตอบโต้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ จังหวัดนครราชสีมา หน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น องค์กรเอกชนและภาคีเครือข่าย จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการประชาชนสู้ภัยโควิด-๑๙ ร่วมจัดการปัญหาสุขภาพกลุ่มผู้สูงอายุติดเตียงและพระสงฆ์ในภาวะวิกฤต เช่นการจัดระบบบริการเชิงรุก การดูแลที่บ้าน มีวัดในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับชุมชน ท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระบบบริการปฐมภูมิภาคประชาชนให้มีความพร้อมการจัดเตรียมสถานที่ ในรูปแบบโรงพยาบาลสนาม ศูนย์แยกกักตัวในชุมชน (Community Isolation: CI) รวมทั้งที่พักกักตัวที่บ้าน (Home Isolation: HI)



## การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๔ ณ หอประชุมใหญ่ บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด(มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สำหรับคนในชุมชนเพื่อให้การดูแลรักษาเฝ้าสังเกตอาการของผู้ป่วยฯ ที่มีอาการน้อยหรือไม่รุนแรงสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา ได้กำหนดแผนงานสำคัญ “การจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิภาคประชาชน” เพื่อสร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ มาตรฐานปลอดภัย และเป็นมิตร โดยสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา พัฒนาระบบและกลไก รับเรื่องร้องเรียนและการติดตาม ในกรณีเข้าไม่ถึงบริการสุขภาพ และจัดให้มีช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้กลุ่มประชากรเฉพาะ เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่หลากหลาย เพียงพอเหมาะสม ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลาสมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา มีความมุ่งมั่นต่อการสานพลังภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน ในการขับเคลื่อน การจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิภาคประชาชน เพื่อจัดบริการสุขภาพกลุ่มประชากรเฉพาะผู้สูงอายุติดเตียงและพระสงฆ์ ในภาวะวิกฤตแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนสนับสนุนการขับเคลื่อนมติสู่การปฏิบัติในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา อย่างต่อเนื่อง และจริงจัง ไปจนกว่าเป้าหมายของมติจะสำเร็จ

ขอบคุณครับ

สมัชชาสุขภาพจังหวัดนครราชสีมา  
วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕